



“โตโยต้า”ปลุกจิตสำนึกคนรุ่นใหม่ ส่งนักศึกษา 3 สถาบัน ฝึกขับขี่ปลอดภัยแดนปลาดิบ



ค่ายรถยนต์โตโยต้ามอบโอกาสดีๆ ให้แก่นักศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยที่ชนะเลิศการประกวด 3 อันดับแรกจากโครงการ “Toyota Campus Challenge 2018” สัมผัสดูงานด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำความรู้ ความคิดในด้านการขับขี่ไปปรับใช้และต่อยอดของโครงการแต่ละมหาลัยที่ทำแผนขึ้นมา

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ไม่เพียงแต่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์เท่านั้น ยังดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในหลายด้าน และหนึ่งในนั้นคือ “โครงการถนนสีขาว” ซึ่งดำเนินการมาจนปัจจุบันเป็นปีที่ 31 ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญในการเคารพกฎจราจรและมีน้ำใจต่อกันบนท้องถนน

หนึ่งในกิจกรรมของโครงการถนนสีขาวคือ การประกวดแผนขับขี่ปลอดภัย พร้อมทั้งทรงรางวัลจริงในรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อก่อให้เกิดการรับรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของคนรุ่นใหม่ร่วมสร้างรอยยิ้มและลดการสูญเสียแก่สังคมไทยภายใต้ชื่อ Campus Challenge

กิจกรรม Campus Challenge ภายใต้โครงการถนนสีขาว ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 5 โดยให้นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมในการออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในรั้วมหาวิทยาลัย จนถึงการลงมือปฏิบัติเพื่อลดอุบัติเหตุจริง โดยคาดหวังให้ความคิดสร้างสรรค์

ของกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นพลังขับเคลื่อนในการสร้างวินัยและน้ำใจเพื่อสร้างสังคมคนขับรถดี อันจะนำไปสู่ถนนสีขาวหรือถนนปลอดภัยอุบัติเหตุได้อย่างแท้จริงในอนาคต

สำหรับกิจกรรม Campus Challenge 2018 ได้ตัดสินไปเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561

ส่วนทีมชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ทีมญี่ปุ่นยีนหนึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีนักศึกษาร่วมกันทำ 4 คน คือ นางสาวภัทริกา สาสกุล, นายธนวัฒน์ สิงทเสนี, นางสาวชราทิพย์ บุญสนธิ และนางสาวจริญา พร้อมสมบูรณ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม 4 Angies มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีนักศึกษาร่วมทีม 4 คน คือ นายदनัย เรือนเงิน, นายอดิรุจ ใจपाल, นางสาววิจิตรา คำภีร์ และนายกฤษดา สีโยยอด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม ชูโล่จ้ง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนักศึกษาร่วมกันทำ 4 คน คือ นายสุรเชษฐ์ ศรีสามาศย์, นายพิษโชค โพธิ์สีดา, นายพบณรงค์ บุญชวล และนางสาวจรัสลักษณ์ ป้องทัฬไทย

ทั้ง 3 ทีม จะได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 5 วัน พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา และเงินสนับสนุนมอบให้มหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินกิจกรรม



โตโยต้า AA โมเดล

ต่อ ยอด 6 เดือน เพื่อที่จะร่วมสร้างความปลอดภัยบนถนนให้แก่อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีโตโยต้า (Toyota Techno Museum) แหล่งเรียนรู้สถานที่แรกที่ให้ห้องๆ ได้รู้จักประวัติความเป็นมาของโตโยต้า การวิวัฒนาการของรถรุ่นต่างๆ ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งการประกอบรถโครงสร้างของรถต่างๆ และได้สัมผัสรถยนต์รุ่นแรกของโตโยต้า นั่นคือ Toyota AA Model

พิพิธภัณฑ์โตโยต้า (Toyota Kaikan Museum) สัมผัสความล้ำหน้าของเทคโนโลยี นวัตกรรมรถยนต์รุ่นใหม่ๆ จากทางโตโยต้า อาทิ รถยนต์ไฟฟ้า หุ่นยนต์เล่นดนตรี ถือว่าเป็นความล้ำหน้าแห่งรถยนต์สมัยใหม่

ศูนย์ศึกษาความปลอดภัยโตโยต้า สยามโมบิลิตีส์ (Mobilitas) การเรียนรู้ อบรมการขับขี่ของประเทศญี่ปุ่น ในการขับขี่บนท้องถนนอย่างไรให้ปลอดภัย ได้สัมผัสทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การนั่ง การจับพวงมาลัย การเบรกของระบบ ABS และ VSC ระบบที่ช่วยในด้านความปลอดภัยของการขับขี่รถในปัจจุบัน โดยมีผู้เชี่ยวชาญขับให้นักศึกษาได้นั่งไปด้วย

อีกทั้งยังมีการศึกษาจุดบอดของรถ เพื่อให้เกิดความระมัดระวังให้มากขึ้นต่อการขับขี่ รวมทั้งได้จำลองแว่นสายตาเสมือนผู้ดื่มสุราจริงเพื่อให้ห้องๆ ลองใส่ เพื่อจะได้เข้าใจถึงการขับขี่แบบผู้เมาสุรา ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ

โตโยต้า MEGA WEB ห้องๆ จะได้สัมผัสเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่สร้างขึ้นใหม่ของโตโยต้ารวมไปถึงการให้ห้องๆ ร่วมกิจกรรมจำลองการขับขี่เสมือนจริง เรียนรู้ระบบใหม่ๆ เพื่อความปลอดภัยที่หลากหลาย รวมทั้งสัมผัสรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต

อย่างไรก็ตาม คาดว่าจากการไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะเป็นการต่อยอดการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนของประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งวัฒนธรรมการขับขี่ สถิติต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้ห้องๆ นำมาปรับใช้ในอนาคต.